



# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

## แก้ไข ครั้งที่ ๔

### พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง  
โทร.๐๓๕-๗๖๙๕๔๐ ต่อ ๑๐๗

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโรงช้างภายในกำหนดห้าปี นั้น

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโรงช้าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลตำบลโรงช้างจะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโรงช้างและประเทศชาติ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอภิวัดน์ บรรจงพินิจ  
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

## สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖	๓

บันทึกหลักการและเหตุผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและสภาพท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้กำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลโรงช้างจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโรงช้างให้ได้มากที่สุด ตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา จำนวน ๒ รายการ

ฉะนั้น เทศบาลตำบลโรงช้างได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโรงช้างแก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
๒. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

#### ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

#### ๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระยะเวลาห้าปีสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย

#### ๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

-----

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลโรงช้าง

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และการศึกษา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ
๒	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/เทศบาล สัมพันธ์	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน/เทศบาล สัมพันธ์	เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม และการศึกษา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เห็นชอบ

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง